



HỘI NGHỊ CC-VC NĂM 2022
BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN
NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1.1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng bộ Vườn quốc gia Núi Chúa (VQGNC), LDLĐ huyện Ninh Hải, Sự lãnh đạo kịp thời, chặt chẽ của Ban chấp hành Công đoàn VQGNC. Ban giám đốc Ban quản lý (BQL) Vườn năng động, trách nhiệm và quan tâm nhiều đến công đoàn;

Tập thể Công đoàn có sự đoàn kết, vận dụng năng động, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn vào thực tiễn ở cơ sở. Toàn thể đội ngũ cán bộ CB, CC-VC, người lao động nỗ lực phấn đấu, nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần học tập nâng cao trình độ và luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1.2. Khó khăn:

Công chức, viên chức, người lao động công tác chuyên môn nhiều, hoạt động trên địa bàn hai huyện nên việc tổ chức sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn;

Mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng cao cho nhu cầu, nhiệm vụ. Một số đoàn viên công đoàn đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

1.3. Tình hình quy mô cơ quan, đội ngũ CC-VC:

Về cơ cấu tổ chức bộ máy, gồm có 03 phòng (Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Bảo tồn biển), và 02 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường; Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Núi Chúa; có 01 Tổ chức đảng: Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Núi Chúa trực thuộc Đảng bộ huyện Ninh Hải (có 03 chi bộ trực thuộc) với tổng số Đảng viên 53 người; và 02 Tổ chức Đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Công đoàn cơ sở.

Tính đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa có 59/63 công chức, viên chức được UBND tỉnh giao, trong đó: Thạc sĩ 05 người; Đại học 37 người; Cao đẳng: 02 người; Trung cấp 15 người; khác 01 người.

1.4. Đặc điểm tình hình ban thanh tra nhân dân năm 2021:

Ban Thanh tra nhân dân (TTND) VQGNC được kiện toàn tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tháng 12 năm 2020. Cơ cấu gồm 5 đ/c được sắp xếp đều trong các tổ công đoàn, bộ phận công tác trong toàn cơ quan; Trưởng ban: đ/c Trần Thanh Tùng - Trưởng Trạm Kiểm lâm, phó bí thư Chi bộ HKL.

Sau khi được kiện toàn Ban TTND đã căn cứ nhiệm vụ quyền hạn để tiến hành làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc và tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ, kỷ cương trong đơn vị.

II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban TTND trong năm 2021:

1) Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, và Nhà nước:

Ban Giám đốc BQL VQGNC trong năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đầy đủ, kịp thời đến từng cán bộ, cc,vc trong cơ quan. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm, đề cán bộ, cc, vc, người lao động thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

2- Giám sát việc thực hiện nghị quyết, nội quy, quy định của cơ quan:

- Nghị quyết hội nghị trong năm được đề ra dựa theo kế hoạch năm và được biểu quyết thống nhất thực hiện tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc đạt hiệu quả cao.

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các Quy chế, nội quy của cơ quan. Không có cá nhân, tập thể nào vi phạm.

3- Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của cb,cc,vc và người lao động:

Trong năm vừa qua được chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn và sự tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo cơ quan cùng với các đơn vị, phòng nghiệp vụ trực thuộc, Ban TTND đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách của người lao động được chi trả đầy đủ theo chế độ, việc thu, chi các nguồn tài chính trong cơ quan đều đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và không phát hiện có sự vi phạm nguyên tắc tài chính.

4- Kết luận của Ban TTND:

Quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong năm 2021, Ban TTND nhận thấy: tất cả các cán bộ lãnh đạo, quản lý, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đơn vị trực thuộc Vườn đều không có sai phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm trong việc thực hiện các quy chế, quy định và Nghị quyết của hội nghị cán bộ viên chức đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu thi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

III- Kế hoạch hoạt động của Ban TTND năm 2022:

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban TTND nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc trong cơ quan và mọi quyền lợi của cc,vc và người lao động tạo điều kiện cho các đơn vị, phòng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; giữ vững thành tích đã đạt được trong những năm qua, Ban TTND dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

1- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong toàn thể cơ quan.

2- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế và nghị quyết mà các hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đề ra. Đặc biệt chú trọng phối hợp với chuyên môn, các bộ phận công tác nhằm giám sát chặt chẽ việc thực hiện chống tiêu cực, tham nhũng.

3- Tiếp tục giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của công chức, viên chức, người lao động và hoạt động tài chính trong cơ quan.

4- Thường xuyên theo dõi và nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết trong công tác giám sát, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự chỉ đạo của Công đoàn cơ sở và lãnh đạo cơ quan. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm quyền hạn, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành./.

TRƯỞNG BAN



Trần Thanh Tùng